

## บรรณาธิการแถลง

เวชสารแพทย์ทหารบก ฉบับปีที่ 57 ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 4 นี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าปกใหม่เป็นภาพพระราชวังพญาไท พิมพ์ด้วย 4 สีทุกเล่ม โดยจะนำรูปพระราชวังพญาไท พระที่นั่งต่างๆ มาลงเป็นหน้าปกไว้ ส่วนเรื่องที่ตั้งในหน้าปกเดิมจะย้ายไปอยู่ปกหลัง และปกหลังนี้จะลงภาพคำถามประจำฉบับเป็นภาพ 4 สีเช่นกัน

คำถามประจำฉบับ ฉบับนี้เป็นภาพนิ้วมือผู้ป่วย โดย พ.อ.รศ. นพ.อภิชาติ ลีละสิริ เป็นผู้ตั้งคำถามและจะเฉลยในฉบับถัดไป

ในฉบับนี้ได้นำ CME credit กลับมาใหม่ให้อ่านและตอบคำถาม หลังจากอ่านบทความพื้นวิชาแล้ว มีจำนวนทั้งหมด 10 ข้อ และมีเพิ่มย่อวารสารพร้อมคำวิจารณ์ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ดีขึ้นจากคณะกรรมการชุดใหม่

นิพนธ์ต้นฉบับ ในฉบับนี้มี 4 เรื่อง เรื่องแรกโดยนายแพทย์ อภิชาติ สุवास และคณะ เรื่อง การศึกษาความชุกของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในผู้ป่วยโพรงอากาศข้างจมูกอักเสบเฉียบพลันในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระหว่าง พ.ศ. 2545 - 2546 พบว่ามีการติดเชื้อคล้ายกับการศึกษาวิจัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ

เรื่องที่สอง โดย พ.อ.หญิง รศ. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง และคณะ ศึกษา เรื่อง การพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปสำหรับการทดสอบ HLA-B27 ด้วยเทคนิคพีซีอาร์เอสเอสพี พบว่า เป็นวิธีที่ง่าย

สะดวก และราคาประหยัด

เรื่องที่สาม โดย นายแพทย์ไมตรี พัฒนาวาณิชพันธ์ เรื่อง การศึกษาการใช้กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมในการรักษาทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบว่าจะช่วยทำให้การเบิกเงินตามระบบ DRG มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงพยาบาล

เรื่องที่สี่ โดย นายแพทย์พินิจ พิสิษฐกุล และคณะ เรื่อง Predictability of Pre-operative Radiographic Sizing of Primary Total Knee Arthroplasty พบว่าไม่แนะนำให้ใช้การวัดขนาดของข้อเข่าเทียมก่อนการผ่าตัดด้วยภาพถ่ายรังสีเป็นแบบแผนปฏิบัติในการเตรียมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าชนิดปลั๊ก

บทความพื้นวิชามีสองเรื่อง โดย พ.ท.หญิง อภัสณี บุญญาวรกุล เรื่อง โภชนบำบัดในผู้ป่วยเบาหวาน และเรื่องที่สอง โดย พ.ต.หญิง พิภภัชร์ ชายทวีป เรื่อง Chlamydiae ทั้ง 2 เรื่องอ่านแล้วตอบคำถามมี CME credit

ในฉบับนี้ในหน้าที่วางได้นำคำบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุ มาลงไว้เกี่ยวกับพระธรรมคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริง

**วิชัย ประยูรวิวัฒน์**  
บรรณาธิการ

### พระธรรมคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริง 1

พระพุทธเจ้าแท้จริง ไม่ใช่จิตใจดำงอนดองอันอ่อน ให้มาช่วย  
 ทรอก ท่านช่วยเอง, หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกถ้าเป็น  
 สิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงมันช่วยเองแหละ ไม่ต้องมางอนงอนอันอ่อนว่าจง  
 มาช่วย ขอให้มาช่วย ขออำนวยความสะดวก, ต่องเอาหัวหมไปจ้าง  
 เอาบายศรีไปจ้าง เอาเหล้าไปจ้าง มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางชนิดเอาเหล้า  
 ไปจ้างให้ช่วย; อย่างนี้ไม่เป็นพุทธแล้ว ก็ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์  
 สิทธิ์เหล่านั้นเป็นของเก๊ทั้งนั้นแหละ ของปลอมทั้งนั้นแหละ. ถ้าศักดิ์  
 สิทธิ์จริงก็ช่วยเองแหละ ถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงมันพร้อมที่จะช่วย  
 อยู่เสมอ ไม่ต้องอันอ่อนว่าจงมาช่วย, ฉะนั้น เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่  
 แท้จริง ที่ไม่ต้องอันอ่อนเพียงแต่เราทำตัวให้หน้าช่วยเท่านั้นก็ช่วยทันที.  
 เตี่ยฉันคนมันเหลออโชนี่ ไม่ทำตัวให้หน้าช่วย ไปทำบาป ทำกรรม  
 ทำชั่ว แล้วใครจะช่วยไม่มีใครช่วยได้; ถึงจะเอาหัวหม เอาเหล้าไป  
 จ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วย มันก็ช่วยไม่ได้ทรอกมันทำใจ ๆ ไปอย่างนั้น  
 เองแหละ.

พุทธบริษัทไม่ต้องอันอ่อนในทำนองนี้ละ ถ้าพุทธบริษัทจะ  
 อันอ่อนตามแบบพุทธบริษัท ก็คือสมัครปฏิบัติใหญ่ ให้ตรงตาม  
 พระพุทธประสงค์ตามคำสั่งสอนของพระองค์นั้นแหละคือ อันอ่อน.  
 อย่างมันทำพิธีอันอ่อนเหมือนเขาอันอ่อนสีสว่างเทวดากันอย่างนั้น  
 เลียบว่ยกการ ไม่มีประโยชน์ ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนจะช่วยเพียงแต่ทำการ  
 อันอ่อน, ถ้าช่วยก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กินสินบนใจไม่ได้; ถ้าเราทำตัวให้  
 หน้าช่วย คือ ปฏิบัติแล้วมันช่วยเองทันที มันช่วยอยู่ในตัวมันเอง โดย  
 กฎของอิทัปปัตตยตา.

พุทธทาสภิกขุ